

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

Số 739 - TB/ĐU

THÔNG BÁO

Hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác 9 tháng
và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2023

Ngày 10/10/2023, tại số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thường trực Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức Hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

Dự Hội nghị có các đồng chí cán bộ theo dõi địa bàn thuộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TTXVN; các đồng chí thành viên ban phụ trách các đơn vị thuộc TTXVN; các đồng chí bí thư, phó bí thư và ủy viên thường vụ đảng ủy cơ sở; các đồng chí bí thư và phó bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy TTXVN; các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; các đồng chí đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Liên Chi hội nhà báo, Hội Cựu chiến binh và các đồng chí làm công tác đảng của các đảng ủy cơ sở ở các điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh và một số điểm cầu các cơ quan thường trú (CQTT) trong nước.

1. Đ/c Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

2. Sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

2.1. Đ/c Đỗ Thị Trang, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TTXVN trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác 9 tháng và nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

Báo cáo đánh giá: Trong 9 tháng năm 2023, tình hình quốc tế tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Kinh tế-xã hội ở trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng, Nhà nước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, quyết sách lớn để phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường hoạt động đối ngoại. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, sự quan tâm, động viên kịp thời của Đảng ủy và Ban Lãnh đạo TTXVN, toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt chức năng thông tấn nhà nước.

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành, TTXVN đã ra mắt một số sản phẩm thông tin mới cùng với các hoạt động hướng về truyền thống của ngành và các hoạt động phong trào sôi nổi đã tạo không khí thi đua, phát huy tinh thần trách

nhiệm, chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, người lao động trong toàn ngành. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ ổn định, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của ngành, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2023.

Các đơn vị thông tin của TTXVN tiếp tục đẩy mạnh các tuyến tin dài hơi: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Phản hồi phản bác; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Văn hóa soi đường; Du lịch Việt Nam; Phục hồi và Phát triển kinh tế-xã hội...; triển khai các tuyến tin trọng điểm: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nhìn lại nửa nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng; Bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ; Dân chủ, nhân quyền...

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, đi vào nền nếp, bám sát và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối. Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, triển khai kịp thời chương trình, kế hoạch công tác.

Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục về công tác thông tin; thực hiện chế độ báo cáo, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác triển khai kế hoạch của đảng ủy cấp trên; tổ chức sinh hoạt chuyên đề; công tác kiểm tra, giám sát... của một số tổ chức đảng trực thuộc.

(Toàn văn báo cáo được gửi qua email tới các tổ chức đảng trực thuộc).

2.2. Đại diện 5 đơn vị phát biểu tham luận tại Hội nghị:

- Đ/c Nguyễn Thu Hằng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban biên tập tin Kinh tế trình bày tham luận: *Một số kết quả nổi bật của Chi bộ trong lãnh đạo thực hiện công tác thông tin triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh 6 vùng chiến lược; việc liên kết với các đơn vị tại Tổng xã, các cơ quan thường trú trong thực hiện công tác thông tin; những kết quả đạt được; những bài học kinh nghiệm.*

- Đ/c Ninh Đức Phương, Bí thư Chi bộ Cụm CQTT Đồng bằng sông Hồng, Trưởng CQTT tại Ninh Bình trình bày tham luận: *Một số kết quả nổi bật của Chi bộ trong triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kế hoạch của TTXVN về đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.*

- Đ/c Cao Thị Mai Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum trình bày tham luận: *Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 15/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN về giữ vững giá trị nền tảng, tiếp tục đổi mới sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin chiến lược trong tình hình mới.*

- Đ/c Nguyễn Anh Kiệt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV ITAXA trình bày tham luận: *Đẩy mạnh thực hiện dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng môi trường làm việc tại Công ty an toàn, sạch đẹp, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, nhân viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.*

- Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Kế hoạch-Tài chính trình bày tham luận: *Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.*

3. Kết luận Hội nghị

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN kết luận Hội nghị với những nội dung trọng tâm:

Đồng chí đánh giá cao nội dung các tham luận tại Hội nghị sát với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chia sẻ những bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chuyên môn. Qua nội dung các tham luận, nổi lên là sự nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo các đơn vị thông tin, đơn vị chức năng, các chi bộ cụm CQTT, các doanh nghiệp trong ngành, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.

Trong 9 tháng qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn, thách thức kéo dài; ở trong nước, kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, Đảng ủy TTXVN và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt nhiệm vụ cơ quan thông tin chính thống, thông tin tuyên truyền đối nội, đối ngoại.

Việc TTXVN ra mắt một số sản phẩm thông tin mới nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành thể hiện bước phát triển của TTXVN trong thực hiện chuyển đổi số để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện trong hệ thống truyền thông quốc gia.

Trong 3 tháng cuối của năm 2023, Đảng ủy và Ban Lãnh đạo TTXVN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn đảng bộ, toàn ngành thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm sau:

a. Công tác thông tin

- Các đơn vị thông tin bám sát tình hình, thông tin kịp thời, chuẩn xác, đúng định hướng các sự kiện, vấn đề nổi bật trong nước và thế giới. Thực hiện tốt tuyến thông tin nhân các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của đất nước.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy TTXVN khóa XXVI về “Giữ vững giá trị nền tảng, tiếp tục đổi mới sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin chiến lược trong tình hình mới”, các đơn vị thông tin tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo thông tin, tăng cường ứng dụng công nghệ, phát triển các sản phẩm thông tin mới theo hướng đa phương tiện, đa nền tảng. Các đơn vị được giao thực hiện các sản phẩm thông tin mới: Chuyên trang Nhân vật - sự kiện, Ứng dụng đọc tự động đa ngữ và Tích hợp video vào gói sản phẩm thông tin văn bản và ảnh trên cổng thông tin nguồn bám sát nhiệm vụ được giao để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Tiếp tục thông tin về triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của 6 vùng trọng điểm.

- Chú trọng thông tin mang tính phát hiện, dự báo, nêu vấn đề, thông tin tổng hợp, phân tích, bình luận chuyên sâu về các vấn đề nổi bật trong nước và quốc tế; tăng cường thông tin làm rõ các chủ trương, chính sách mới, tạo sự đồng thuận xã hội; mở rộng thông tin về các lĩnh vực của đời sống xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm.

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhân tố mới, cách làm hay, những mặt tốt, mặt tích cực trong xã hội, những tấm gương tiêu biểu trong các lĩnh vực, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, tạo niềm tin, khí thế mới, động lực mới, đồng thời phản ánh kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương, đơn vị nhất là trong thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030.

- Tiếp tục thực hiện tốt tuyến thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; chú trọng thông tin phân tích, nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; thông tin phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Phát huy vai trò của phóng viên các cơ quan thường trú, bám sát tình hình trong nước và quốc tế, cung cấp nguồn thông tin phong phú, đa dạng cho các đơn vị thông tin nguồn, các đơn vị báo chí.

- Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tham khảo kịp thời, khách quan, đa chiều, phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan nghiên cứu, xây dựng, hoạch định chính sách.

b. Các lĩnh vực công tác khác

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị định số 87/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTXVN; các đơn vị trong ngành tiếp tục rà soát, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; hoàn thiện một số quy chế làm việc của các đơn vị; tiếp tục triển khai đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm của TTXVN.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Chính phủ. Tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực; thực hiện hiệu quả các dự án kỹ thuật, phục vụ phát triển thông tin đa phương tiện và công tác quản lý, điều hành thông tin của ngành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản; xây dựng kế hoạch tài chính ngành năm 2024, 3 năm (2024-2026). Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu của Nhà nước theo Nghị định số 167/2017 tại các cơ quan thường trú trong nước; tiếp tục triển khai việc áp dụng các quy định về định mức kinh tế, kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử đối với các sản phẩm thông tin của TTXVN.

- Tiếp tục các hoạt động quảng bá, phát hành sản phẩm thông tin, tăng cường các thỏa thuận hợp tác với các hãng thông tấn, tổ chức báo chí quốc tế, thực hiện các chương trình phối hợp giữa TTXVN với các bộ, ngành địa phương; tăng cường mối quan hệ giữa TTXVN với cấp ủy các địa phương nơi có các tổ chức đảng của TTXVN đóng trên địa bàn.

c. Công tác xây dựng Đảng

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

- Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ, tăng cường tổ chức các hội nghị thông tin chuyên đề.

- Triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Đảng bộ TTXVN nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030; rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự lãnh đạo, quản lý cấp ban, cấp phòng và các chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp của TTXVN giai đoạn 2021-2026 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026 -2031; thực hiện quy trình bổ sung kiện toàn nhân sự lãnh đạo quản lý cấp ban, cấp phòng theo quy định.

- Hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TTXVN. Triển khai thực hiện kết luận kiểm tra của Đoàn Kiểm tra số 66 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

- Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023 theo Quy định số 124-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

- Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng của Đảng bộ TTXVN.

- Tiếp tục thực hiện chương trình công tác dân vận năm 2023 của Đảng ủy TTXVN; đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 04/12/2018 của Đảng ủy TTXVN về “Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên TTXVN”.

- Triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2023).

Trên đây là kết quả Hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2023. Đảng ủy TTXVN thông báo để các cấp ủy biết và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy (để b/c),
- Ban Lãnh đạo TTXVN,
- Các tổ chức đảng trực thuộc,
- Công đoàn, Đoàn TN, LCH NB, Hội CCB,
- Các đ/c ủy viên BCH Đảng bộ TTXVN,
- Lưu VPĐU.



